

ที่ ศธ ๐๗๐๘๔/ว ๑๙๖๓



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย
ต.กุดป่อง อำเภอเมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอให้จัดทำรายงานการควบคุมภายใน

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง ๑๔ แห่ง

ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และจัดส่งให้กระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน ๙๐ วันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้กระทรวงเจ้าสังกัดจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวง และส่งให้กระทรวงการคลัง ภายใน ๑๕๐ วันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัด จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๗ ประกอบด้วยรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) ส่งให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย ภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อสรุปภาพรวมของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย ส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ จัดส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย ใช้เป็นข้อมูลในการสรุปเป็นรายงานในภาพรวมของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย ด้วย ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) ผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏในหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนพล เรืองศิริ)



คู่มือ



ปค.๔ ปค.๕

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย

กลุ่มอำนวยการ
งานตรวจสอบภายใน
โทร.๐๔๒-๘๑๒๖๕

“เรียนดี มีความสุข”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๕๒๘

ที่ ศธ ๐๗๐๐๖/๗๓๖๗

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง

ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และจัดส่งให้กระทรวงเจ้าสังกัดภายใน ๙๐ วันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้กระทรวงเจ้าสังกัดจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวง และส่งให้กระทรวงการคลัง ภายใน ๑๕๐ วันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กรมส่งเสริมการเรียนรู้ จึงขอให้กลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๗ ประกอบด้วยรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) ส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Torsomor_gfedc@dole.go.th ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อสรุปผลในภาพรวมของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป โดยศึกษาวิธีการจัดทำรายงานได้ตามคู่มือการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือและแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) ผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏในหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



คู่มือ



ปค. ๔ ปค. ๕

(นายธนากร ดอนเหนือ)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

“เรียนดี มีความสุข”